



pullman
HOTELS AND RESORTS

x



PHU QUOC BEACH RESORT

**AN EXCLUSIVE MUSIC & BEER FEST
IS COMING TO PHU QUOC ISLAND!
SỰ KIỆN ÂM NHẠC & BIA ĐỘC QUYỀN
Ở PHÚ QUỐC ĐANG ĐẾN GẦN!**



KHU NGHỈ DƯỠNG PULLMAN PHÚ QUỐC VUI MỪNG CHÀO ĐÓN TẤT CẢ DU KHÁCH VÀ CƯ DÂN TRÊN ĐẢO ĐẾN VỚI MỘT SỰ KIỆN & ÂM NHẠC ĐỘC QUYỀN NHẢM RA MẮT BIA TUBORG ICE.

Tháng 10 năm 2022 này, Khu nghỉ dưỡng Pullman Phú Quốc và Tuborg sẽ lần đầu cùng hợp tác tổ chức lễ hội âm nhạc & bia **Island Splash**. Sự kiện chỉ diễn ra một ngày duy nhất vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2022, tại trung tâm của Khu nghỉ dưỡng Pullman Phú Quốc - một sân chơi nổi tiếng với nhiều giải thưởng đẳng cấp thế giới. Diễn ra trên bờ biển phía Tây Nam - cách trung tâm thành phố của hòn đảo khoảng 15 phút lái xe - **Island Splash** là nơi trốn thoát hoàn hảo cho những tín đồ âm nhạc, những người khao khát được trải nghiệm nhạc điện tử sôi động và giao lưu với các ca sĩ khách mời giữa một không gian hiện đại.

Sự hợp tác này đánh dấu sự ra mắt sản phẩm bia mới của Tuborg trên đảo Phú Quốc. Tại lễ hội âm nhạc & bia này, bạn sẽ là những người đầu tiên được nếm thử Tuborg Ice hoàn toàn miễn phí. Còn chần chờ gì nữa mà không cùng bạn bè và người thân đến thưởng thức loại bia mới lạ và cực kỳ "cuốn" này. Trong lúc nâng cốc, hãy đắm mình trong không gian âm nhạc sôi động, ẩm thực ngon và các hoạt động với vô số quà tặng từ Khu nghỉ dưỡng Pullman Phú Quốc và Tuborg.

Một số thông tin về sự kiện:

- Thời gian: 17:00 đến 22:00 ngày 12/11/2022
- Địa Điểm: Hồ bơi chính & Khu vực The Hub, Khu nghỉ dưỡng Pullman Phú Quốc, đảo Phú Quốc
- Nghệ sĩ: **DJ Justin James** – DJ người Mỹ giàu kinh nghiệm và là một rocker nổi tiếng với cá tính âm nhạc độc đáo và phong cách chơi nhạc cực kỳ phóng khoáng.

Pullman Hotels & Resorts

82 rue Henri Farman, CS 20077, 92 445 Issy-les-Moulineaux Cedex - France

T. +33 (0)1 45 38 86 00 F. +33 (0)0 00 00 00 00 - www.all.accor.com - www.accor.com

ACCOR SA, Société Anonyme au capital de 810 137 769 euros, Siège social : 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux - France
RCS Nanterre B 602 036 444 - TVA intracommunautaire FR 93 602 036 444

- Ca sĩ khách mời: **Jackie Njine** – giọng ca tài năng với những bản cover sôi động và những bản “hit” gây bão cộng đồng mạng và nữ rapper **Mai Ngô** – một cô nàng đa tài vừa đăng quang Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022.
- Vào cửa hoàn toàn miễn phí và được toàn quyền sử dụng hồ bơi/ khu vực sân chơi nước của chúng tôi.
- Có xe đưa đón theo lịch trình từ / đến thị trấn Dương Đông trước và sau sự kiện.

HẾT

Thư viện hình ảnh: [Xem tại đây](#)

VỀ KHU NGHỈ DƯỠNG PULLMAN PHÚ QUỐC

Khu nghỉ dưỡng hàng đầu của thương hiệu Pullman tọa lạc trên bờ biển phía Tây Nam của hòn đảo chỉ cách sân bay 10 phút, được thiết kế riêng cho những ai đang tìm kiếm một địa điểm vui chơi nghiêm túc và một không gian sôi động để làm việc. Khu nghỉ dưỡng cung cấp 331 phòng nghỉ thuộc 8 hạng phòng, những lựa chọn ẩm thực được thiết kế riêng với ba nhà hàng và ba quán bar cùng các tiện nghi hiện đại bao gồm hồ bơi khám đá vô cực lớn nhất, Pullman Fit and Spa, sân chơi cho trẻ em, một chuỗi đầy đủ các hoạt động phong cách sống, biến thể giới của chúng tôi trở thành sân chơi linh hoạt cho mọi mục đích khác nhau.

VỀ THƯƠNG HIỆU PULLMAN

Pullman Hotels & Resorts đã thay đổi nhịp độ trong đời sống du lịch toàn cầu, mang đến những trải nghiệm phong phú, đầy cảm hứng và năng lượng cho các doanh nhân trẻ. Pullman đem đến không gian lý tưởng để khách hàng có thể tập trung làm việc, vui chơi. Với tư duy tiên tiến, kết nối cùng đam mê nghệ thuật và phong cách sống tích cực, Pullman luôn giữ được tinh thần phiêu lưu, cởi mở, đầy tham vọng và trở thành thương hiệu tiên phong trong ngành du lịch suốt hơn 150 năm qua. Hiện nay, đã có hơn 130 khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc hệ thống Pullman tại các điểm du lịch quốc tế sôi động khắp thế giới. Thương hiệu này thuộc sở hữu của Accor, tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới chuyên cung cấp những trải nghiệm độc đáo tại hơn 5.000 khách sạn và khu căn hộ trên 110 quốc gia.

pullman.accor.com | all.accor.com

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

TUẤN PHAN (Antonio)

Quản lý Tiếp thị & Truyền thông

ha248-mk1@pullmanphuquoc.com

NGUYỄN MINH NAM

Carlsberg Việt Nam – Quản lý Thương hiệu

nam.m.nguyen@carlsberg.asia